

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานจังหวัดชุมพร
(ด้านการส่งเสริมการสัตว์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร**

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบายตัวชี้วัด :

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการผลิตสินค้าเกษตร หมายถึง กระบวนการพัฒนาเกษตรกรที่มีความสนใจ
ได้รับความรู้ด้านการปศุสัตว์ จากศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์
ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อลดรายจ่าย
หรือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน

เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕.๐๐ ของเป้าหมาย
๒	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕.๐๑ - ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๓	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐.๐๑ - ๔๕.๐๐ ของเป้าหมาย
๔	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕.๐๑ - ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๕	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ให้เป็นไปตามแผน มากกว่าร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ของเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	จำนวนศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕.๐๐ ของเป้าหมาย
๒	จำนวนศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕.๐๑ - ๗๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๓	จำนวนศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๑ - ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย
๔	จำนวนศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕.๐๑ - ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๕	จำนวนศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๑ - ๑๐๐ ของเป้าหมาย

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร